

# TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC

Trần Thị Phương Nga – Phó Ban chuyên môn

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2023 -2024 của trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức, Ban chuyên môn nhà trường đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường dành cho cấp THCS và THPT. Hội thi diễn ra từ ngày 09/10/2023 – 04/11/2023.



Đây cũng chính là hoạt động thường niên của nhà trường nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt – học tốt; phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp THCS và THPT, tạo điều kiện để giáo viên phát triển kỹ năng nghề nghiệp, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Bên cạnh đó Hội thi nhằm bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và triển khai thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hội thi có 06 giáo viên tham gia, đây đều là các thầy cô đại diện cho các tổ chuyên môn trong nhà trường gồm cô Nguyễn Thị Phương Uyên – giáo viên Tiếng anh (Tổ Tiếng anh); cô Nguyễn Thị Hải – giáo viên Ngữ văn và cô Đặng Thị Ngọc – giáo viên Địa lí (Tổ

Xã hội); cô Nguyễn Phương Huế - giáo viên Hóa học và cô Nguyễn Thị Thu – giáo viên Vật lí (Tổ Tự nhiên); cô Nguyễn Ngọc Mai – giáo viên Toán (Tổ Toán – GDTC – GDQP & AN). Hội thi diễn ra trên tinh thần tự nguyện; không ép buộc, điều kiện tham gia thi phải là giáo viên hiện đang giảng dạy trực tiếp tại trường, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm.

Mỗi giáo viên dự thi sẽ tham gia 02 nội dung:

Nội dung 1: Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi.

Nội dung 2: Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại trường.

Kết quả các phần thi như sau:

Phần thi trình bày giải pháp: Có 06 giải pháp/06 giáo viên dự thi. Kết quả Đạt: 06, tỉ lệ: 100 %.

Phần thi thực hành tiết dạy: Có 06/06 giáo viên dự thi. Kết quả Đạt: 06/06, tỉ lệ: 100%.

Căn cứ vào kết quả đã đạt được của Hội thi, Ban tổ chức đã xét công nhận 06 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường trong năm học 2023 – 2024. Để đạt được những thành tích như trên là do có sự chỉ đạo, quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, tổ chuyên môn... Và đặc biệt là công tác chuẩn bị chu đáo của các thầy cô tham gia dự thi, các tiết dạy của giáo viên đều được đầu tư, tâm huyết trong soạn giảng; sáng tạo và vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học truyền thống và hiện đại... Thầy cô tham gia dự thi đều tự tin, có tác phong sư phạm mẫu mực, đầu tư nghiên cứu bài trước khi lên lớp, nên tiết dạy đạt được mục tiêu đề ra, truyền thụ đúng, đầy đủ, chính xác nội dung cơ bản kiến thức trọng tâm của bài học, phối hợp nhiều phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo chương trình GDPT 2018.

Công tác chuẩn bị cho Hội thi chu đáo, từ khâu xây dựng và triển khai kế hoạch. Ban tổ chức đã sắp xếp lịch làm việc cụ thể, điều hành Hội thi nghiêm túc theo một quy trình chặt chẽ, khoa học đảm bảo theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, thành phần Ban giám khảo Hội thi ngoài Ban giám hiệu nhà trường, tổ trưởng chuyên môn, trong thời gian diễn ra Hội thi, nhà trường còn mời các thầy cô ở các trường THPT trong tỉnh Hưng Yên, các thầy cô đều là những cán bộ quản lí, báo cáo viên của Sở, là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, tổ trưởng chuyên môn có nghiệp vụ sư phạm, có chuyên môn sâu và có bề dày kinh nghiệm quản lý về chuyên môn, nắm vững quy định của Ban tổ chức Hội thi. Ban tổ chức ghi nhận đánh giá cao tinh thần làm việc của Ban giám khảo đã nỗ lực hết mình, trách nhiệm, công bằng, công tâm, để đánh giá đúng trình độ giáo viên tham gia Hội thi.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường trong năm học 2023 – 2024 tại trường Tiểu học, THCS và THPT đã kết thúc và thành công tốt đẹp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong công tác tổ chức Hội thi. Có được sự thành công đó là nhờ sự quan tâm sâu sắc của Ban lãnh đạo nhà trường, các cán bộ quản lí, tổ trưởng chuyên môn.. và tinh thần trách nhiệm của các thầy cô tham dự Hội thi. Đây cũng chính là một trong những bước tiến mới để thầy cô trường Hồng Đức có thể tham dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trong năm học.

Một số hình ảnh trong Hội thi:



*Tổ Toán – GDTC – GDQP & AN tặng hoa chúc mừng cô Nguyễn Ngọc Mai*







*Cô Nguyễn Ngọc Mai – giáo viên Toán trong phần thi giảng và giải pháp*





*Tiết dạy của cô Nguyễn Thị Hải – giáo viên Ngữ văn*



*Tổ Xã hội tặng hoa chúc mừng cô Nguyễn Thị Hải*





*Tổ Xã hội chúc mừng cô Đặng Thị Ngọc đã hoàn thành nội dung thi*





*Cô Nguyễn Phương Huệ - giáo viên Hóa học (Tổ Tự nhiên) tham gia Hội thi*







*Tổ Tự nhiên tặng hoa chúc mừng phân thi giảng của cô Nguyễn Thị Thu – giáo viên Vật lí*





*Cô Nguyễn Thị Phương Uyên – giáo viên Tiếng anh (Tổ Tiếng anh) trong Hội thi*



*Tổ Tiếng anh tặng hoa chúc mừng phần thi giảng của cô Nguyễn Thị Phương Uyên*